



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทร ๐ ๕๔๒๖ ๙๕๐๖
ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๔๒ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและธรรมาภิบาล คปสอ. ห้างฉัตร ปี ๒๕๖๗ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา กระทรวงสาธารณสุขภายใต้พันธสัญญา “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยของหน่วยงาน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assisment : ITA MOIT ๘ และ MOIT ๒๐) ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ในการนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและธรรมาภิบาล คปสอ. ห้างฉัตร ปี ๒๕๖๗ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยของหน่วยงาน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน และมีแผนในการจัดกิจกรรมประชุมพัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุกระดับในการปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรม และพฤติกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และได้จัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลห้างฉัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยมีบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลห้างฉัตร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร

จึงเรียนมาเพื่อรายงานผลการดำเนินการฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ <http://www.hangchathospital.com> ของโรงพยาบาลห้างฉัตร/ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลห้างฉัตร ต่อไป

(นางศรีไพร สิริเชมาภรณ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

ทราบ/อนุมัติ

พันโท 

(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและธรรมาภิบาล คปสอ. ห้างฉัตร ปี ๒๕๖๗
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา กระทรวงสาธารณสุข
ภายใต้พันธสัญญา “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
และอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยของหน่วยงาน
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร

